

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH TẶNG QUÀ TẾT... (Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Minh (Hưng Hà).

đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Quỳnh Phụ bằng nhiều cách làm hết sức cụ thể chăm lo thiết thực, hiệu quả để cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục rà soát, quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn, để mọi gia đình đều được đón tết đầm ấm, vui vẻ.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình, nhân dân vui xuân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh; đồng thời, trao 200 suất quà tết tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức và trao 150 suất quà tết cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Minh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động mỗi dịp tết đến, xuân về. Đồng chí biểu dương các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chiều ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao suất quà tết cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đạt được trong năm qua, nhất là thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan thành phố Thái Bình sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực hoạt động trong thời gian tới. Mời cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, công việc đặc thù của doanh nghiệp, từ đó đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước

đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình và trao 200 suất quà tết cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, chúc các gia đình đón xuân mới vui vẻ, hạnh phúc. Đồng chí nhấn mạnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động an sinh xã hội thường niên mỗi dịp tết đến xuân về của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành, đoàn thể và các tổ chức, doanh nghiệp đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và các



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình.

mắt, tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh đường phố, duy trì và vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên các tuyến đường..., bảo đảm vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết phục vụ nhân dân đón tết vui xuân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc đoàn viên, người lao động và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; chúc doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chiều ngày 31/1, tại Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ đã được trong năm qua, nhất là thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan thành phố Thái Bình sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực hoạt động trong thời gian tới. Mời cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, công việc đặc thù của doanh nghiệp, từ đó đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Thư trao 150 suất quà tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Trung đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà con. Đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư, xã Duy Nhất tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp tết đến xuân về.

Tại chương trình, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, huyện Quỳnh Phụ trao 130 suất quà của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan thành phố đã nghỉ hưu, mong các đồng chí tiếp tục theo dõi, góp ý cho cấp ủy, chính quyền những ý kiến quý

trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Vinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thường niên của Báo Thái Bình nhân dịp tết đến xuân về, là nguồn động viên góp phần chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Chiều ngày 31/1, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Thư trao 150 suất quà tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Trung đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà con. Đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư, xã Duy Nhất tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp tết đến xuân về.

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình tổ chức thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng) và trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

THÀNH PHỐ, VŨ THƯ... (Tiếp theo trang 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

đề nghị đơn vị tư vấn căn cứ kế hoạch thực hiện dự án vừa được UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện. Đồng chí thống nhất một số nội dung, công việc cụ thể và đề nghị các sở, ngành, chức năng, các địa phương trong vùng dự án cần chú trọng, nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện hiệu quả các công việc được giao. Đơn vị tư vấn và nhà đầu tư chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc trong thời gian tới. Đối với các nội dung liên

quan đến dự án tuyến đường bộ ven biển, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư tập trung giải quyết một số vướng mắc liên quan đến dự án dựa trên hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ dù đã nghỉ công tác nhưng vẫn rất quan tâm, có nhiều ý kiến tâm huyết với sự phát triển của thành phố. Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan thành phố đã nghỉ hưu, mong các đồng chí tiếp tục theo dõi, góp ý cho cấp ủy, chính quyền những ý kiến quý

báu vì sự phát triển chung của thành phố.

PHẦN ĐẦU KÉO GIẢI... (Tiếp theo trang 1)

nhà nước về ANTT, cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu trong thực hiện Đề án 06, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy của tỉnh vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Thái Bình giữ vững thành tích nhiều năm liền là tỉnh tiêu biểu toàn quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền và thành viên ban chỉ đạo các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo của trung ương và của tỉnh

trong công tác bảo đảm ANTT, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý nhà nước, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để ra các chủ trương, chính sách hiệu quả, xử lý tử sớm, tử xa, kéo giảm bền vững các loại tội phạm. Đối mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và

tội nạn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng thể dân an ninh nhân dân, phòng ngừa tội phạm. Nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa, trọng tâm hoạt động hướng vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, nhóm đối tượng có

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP... (Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2024. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đến nay, các địa phương đã thu hoạch 91% diện tích cây vụ đông, trồng 4.260ha cây màu xuân đồng thời gieo hơn 460ha mạ xuân tập trung tại các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Thái Thụy. Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng, khai thác thủy sản ổn định. Tháng 1/2024, sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng cao, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.450 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh bảo đảm phù hợp và thống nhất với Quyết định số 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08). Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1/2024 ước đạt 6.466 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 1/2024, tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 2.900 tỷ đồng, vốn đầu tư FDI đạt trên 101 triệu USD. Công tác điều hành ngân sách được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2024 ước thực hiện 1.470 tỷ đồng, đạt 7,5% dự toán, trong đó thu nội địa ước thực hiện hơn 600 tỷ đồng, đạt 7% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 1.260 tỷ đồng, đạt 7% dự toán. Tình hình việc làm của người lao động duy trì ổn định, công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp được tăng cường; các hoạt động thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng, người có tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn được thực hiện kịp thời. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được chú trọng thực hiện. Quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2024 rất nặng nề, khối lượng công việc rất lớn; chính vì thế, các sở, ngành, địa phương cần phải bắt tay vào triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới; không để xảy ra tình trạng lãng phí thời gian sau tết Nguyên đán. Đồng chí yêu cầu tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai hiệu quả đề án sản xuất vụ xuân, bảo đảm đúng lịch thời vụ; tăng cường công tác quản lý tàu cá, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tập trung cao ngay từ đầu năm cho nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế kiên quyết xử lý, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế; ngành tài chính bố trí kinh phí bảo đảm các hoạt động dịp tết Nguyên đán; ngành công thương bảo đảm cung ứng hàng hóa, vật tư, bình ổn giá; đẩy nhanh công tác chi trả trợ cấp, hỗ trợ trợ giúp người mất bằng chứng như tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã triển khai; chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

Cũng trong sáng ngày 31/1, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc tết các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và chúc mừng các đồng chí nhận công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các đồng chí nhận công tác mới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; chúc các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đồng chí nhận công tác mới sức khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng.

MINH HƯƠNG - NGUYỄN THỜI

VŨ THƯ... (Tiếp theo trang 1)

dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Vũ Thư thành lập 6 tổ kiểm tra, 30 tổ công tác; phân công cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện về cơ sở, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Huyện đặt mục tiêu nắm chắc tình hình, giải quyết sớm, không để phát sinh các vụ việc nổi cộm, không hình thành điểm nóng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui tết đón xuân.

Cũng tại hội nghị, huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, trồng cây đầu xuân.

KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN... (Tiếp theo trang 1)

thành niên có hoàn cảnh khó khăn. Công an huyện tổ chức các chốt kiểm tra, thực hiện tốt công tác xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục của các tân binh, hạn chế thấp nhất bù đội sau giao quân. Quan tâm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm việc thực hiện NVQS. Để cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương. Nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức lễ giao nhận quân.

Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 31/1, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và cần cụ thể hóa; bố cục và phạm vi điều chỉnh của Luật; những nội dung mới và một số điểm cần quan tâm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua hội nghị nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ngành, các công đoàn cơ sở trực thuộc và đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó phát huy tốt vai trò làm chủ của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong công tác xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền, chuyên môn.

DẶNG ANH

TÙ ANH